

HIỆP HỘI PARALYMPIC VIỆT NAM - NỀN TẢNG VỮNG VÀNG ĐỂ PHÁT TRIỂN THỂ THAO NGƯỜI KHUYẾT TẬT

Trần Đức Thọ*

Được thành lập từ năm 1995, tiền thân là Hiệp hội Thể dục thể thao (TDTT) người khuyết tật (NKT) Việt Nam, đến nay, sau 25 năm hoạt động, Hiệp hội Paralympic Việt Nam đã có nhiều đóng góp trong phong trào tập luyện TDTT của NKT. Hiện nay, đã có 39 tỉnh, thành phố thường xuyên quan tâm phát triển và tạo hành lang pháp lý cho NKT tập luyện TDTT, thu hút hàng nghìn người tập luyện thường xuyên tại các Câu lạc bộ quần chúng, tại các công trình TDTT công lập và dân lập. Từ đó đã tạo cho NKT hòa nhập với xã hội, tạo niềm tin, vượt qua chính mình, sẵn sàng góp công sức của mình để xây dựng cộng đồng và xã hội tốt đẹp hơn.

1. Các hoạt động của Hiệp hội Paralympic Việt Nam

Hiệp hội Paralympic Việt Nam hoạt động với tôn chỉ, mục đích là tổ chức xã hội, tự nguyện thành lập nhằm tập hợp, đoàn kết NKT, các tổ chức thể thao NKT ở địa phương và các tổ chức, cá nhân quan tâm, ủng hộ cho phong trào thể thao NKT với mục đích nâng cao sức khỏe cho NKT, giúp NKT hòa nhập với cộng đồng, hỗ trợ nhau hoạt động có hiệu quả, góp phần phát triển phong trào thể thao NKT trong cả nước, nâng cao thành tích thi đấu thể thao của NKT nói riêng và thể thao Việt Nam nói chung trên đấu trường quốc tế; tăng cường giao lưu, hội nhập và đối ngoại của đất nước.

Tham gia xây dựng chế độ chính sách:

Cơ chế, chính sách đối với TDTT nói chung và đối với NKT nói riêng ngày càng được hoàn thiện. Đặc biệt là sau khi có Luật NKT và triển khai thực hiện Công ước quốc tế về NKT.

Tham gia đóng góp ý kiến xây dựng các văn bản quản lý nhà nước thuộc lĩnh vực điều kiện tập luyện và thi đấu các môn thể thao, chế độ, chính sách ưu đãi đối với VĐV (18 thông tư).

Đóng góp ý kiến với Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội trình Chính phủ về Đề án Hỗ trợ NKT, trong đó có lĩnh vực TDTT. Tham gia đóng góp ý kiến, sửa đổi bổ sung Luật TDTT và các văn bản khác có liên quan đến lĩnh vực công tác thể dục, thể thao của NKT.

Quan hệ với các tổ chức quốc tế:

Trong 25 năm qua, Thể thao NKT Việt Nam đã đạt được những thành tích với bước đi vững chắc. Quan hệ quốc tế ngày càng được mở rộng với các nước trong khu vực Đông Nam Á, Châu Á, như: Hàn Quốc, Nhật Bản, Singapore, Thái Lan, Malaysia... Vị trí, vai trò Thể thao NKT Việt Nam trên trường quốc tế đã được khẳng định.

Trong thời gian tới, tiếp tục mở rộng hợp tác quốc tế, trước mắt là khu vực Đông Nam Á và các nước Hàn Quốc, Nhật Bản. Tham dự các cuộc họp quốc tế trong khu vực. Trong Nhiệm kỳ 2013-2018 đã thực hiện và đưa VĐV, HLV sang các quốc gia tập huấn chuyên môn 15 lượt, trong đó Hàn Quốc 06 lần, Nhật Bản 03 lần, Singapore 02 lần, UAE 02 lần, Canada 01, Mỹ 01. Trong thời gian 2013-2018, Hiệp hội đã đón 17 lượt các tổ chức Hội, tổ chức phi chính phủ, doanh nghiệp quốc tế đến thăm và làm việc tại Việt Nam. Luôn gìn giữ và phát triển các mối quan hệ quốc tế, như Hiệp hội Thể thao NKT thành phố Seoul, Hàn Quốc, Ủy ban Paralympic Hàn Quốc, Chương trình hợp tác với Ủy ban Paralympic Nga, Nhật Bản, Hàn Quốc trong giai đoạn 2016-2021.

Công tác xã hội hóa:

Tích cực huy động các nguồn lực của xã hội để phục vụ cho hoạt động thể thao NKT. Thu hút các nguồn tài trợ trong nước và ngoài nước để tạo nguồn kinh phí cho thể thao NKT và hoạt động của Hiệp hội thông qua các chương trình tham dự Đại hội khu vực, châu lục và thế giới, thông qua

*Chánh Văn phòng Hiệp hội Thể thao người khuyết tật Việt Nam

Chương trình Thắp sáng niềm tin, Chương trình Đồng hành với thể thao NKT Việt Nam.

Đơn vị tài trợ chính năm 2015-2016 là Quỹ Paraspport Việt Nam, đã để lại mốc son quan trọng trong thắng lợi tại đấu trường Paralympic – Rio, Brazil; đồng hành còn có các nhà tài trợ khác như: Công ty TNHH MTV Yến Sào Khánh Hòa; Công ty SedoVina; Tập đoàn Mobifone và Viện Vật lý Y Sinh học - Bộ Quốc phòng. Năm 2017, 2018, 2019 Công ty Herbalife Việt Nam trở thành nhà tài trợ chính.

Các cấp các ngành ủng hộ tạo điều kiện cho NKT tham gia tập luyện thể thao thường xuyên, nhiều công trình thể thao xã hội hóa được xây dựng mới thu hút đông đảo NKT tham gia.

Công tác tổ chức hội thi, giải Thể thao NKT toàn quốc:

Trải qua 6 kỳ tổ chức hội thi, 18 lần tổ chức giải Thể thao NKT toàn quốc được đảm bảo an toàn, đạt hiệu quả về mục tiêu chính trị, xã hội và chuyên môn, thu hút ngày càng đông NKT tham gia; Các thành viên Ban Tổ chức, trọng tài làm việc công tâm, vô tư; Tình nguyện viên nhiệt tình, có trách nhiệm... Tất cả đã góp phần tổ chức thành công các mùa hội thi, trong đó Hội thi Thể thao NKT năm 2018 tại thành phố Đà Nẵng là kỳ tổ chức nhằm tuyển chọn tài năng thể thao NKT trẻ chuẩn bị cho Đại hội Thể thao Châu Á, ASEAN PARA GAMES 2019 tại Philipine.

Tham dự các giải, Đại hội quốc tế:

Đoàn Thể thao NKT Việt Nam tham gia các giải, đại hội quốc tế đã đạt được một số kết quả nổi bật, ngọn cờ đỏ sao vàng 5 cánh Việt Nam tung bay trên bầu trời tại Brazil với sự chứng kiến của 162 quốc gia và vùng lãnh thổ. Lần đầu tiên sau 20 năm, Đoàn Việt Nam đã xuất sắc giành 01 HCV, 1 HCB và 2 HCB, xếp hạng 55/162 quốc gia và vùng lãnh thổ. Đoàn Việt Nam tham dự 11 VĐV với 3 môn thi: Điền kinh, Cử tạ và Bơi. Môn Cử tạ có 60 nước tham dự với 180 VĐV, 20 nội dung thi đấu; Đoàn Việt Nam tham dự 4 VĐV ở 4 nội dung thi đấu, VĐV Lê Văn Công – Huy chương Vàng môn Cử tạ, hạng 49 kg nam, thành tích 183kg, phá kỷ lục Thế giới và kỷ lục Paralympic (kỷ lục cũ: Thế giới 182 kg, Paralympic 170 kg). VĐV Võ Thanh Tùng – Huy chương Bạc môn Bơi nội

dung 50 m tự do (S5), thành tích 33”94; phá 2 kỷ lục châu Á cự ly 50m tự do thành tích 33”87 (kỷ lục cũ 34”40), cự ly 100 m tự do thành tích 1’17”64 (kỷ lục cũ 1’19”62).

Công tác tập huấn đội ngũ HLV, trọng tài, bác sỹ khám phân loại thương tật:

Hàng năm Hiệp hội duy trì công tác đào tạo, tập huấn đội ngũ trọng tài, HLV trước thềm giải quốc gia tổ chức, thu hút gần 1000 lượt người tham gia, mở lớp đào tạo quốc tế về phân loại thương tật năm 2014 tại thành phố Cần Thơ (47 học viên), trong đó có 01 bác sỹ được Liên đoàn thể thao NKT Đông Nam Á bổ sung trong đội hình khám, phân loại khuyết tật cấp khu vực. Năm 2017 tổ chức lớp tập huấn trọng tài, HLV môn Cử tạ cấp Khu vực Đông Nam Á do đội ngũ giảng viên có nhiều kinh nghiệm giảng dạy, thu hút 27 học viên tham gia. Cử 5 lượt các VĐV, HLV tham gia tập huấn nước ngoài tại các nước, như Hàn Quốc, Nhật Bản, Singapore. Năm 2018 tổ chức khóa bồi dưỡng kiến thức khám phân loại thương tật cho 28 bác sỹ, HLV với sự tham gia, giúp đỡ của các chuyên gia hàng đầu thuộc Liên đoàn Thể thao NKT Đông Nam Á.

Công tác truyền thông:

Thực hiện chiến dịch truyền thông cho Đội tuyển tham dự Đại hội Paralympic Thế giới tại các Lễ xuất quân, trong quá trình thi đấu và Lễ vinh danh thành tích VĐV, HLV; xây dựng các Videos clips về “Đường đến Rio-2016”. Tập trung chỉ đạo, tăng cường công tác truyền thông và triển khai thực hiện kế hoạch tập huấn để chuẩn bị thể lực tốt nhất cho VĐV môn Cử tạ, Điền kinh và Bơi năm 2017. Tích cực vận động tài trợ quảng bá thương hiệu, tạo nguồn kinh phí cho hoạt động của Hiệp hội, đảm bảo duy trì ổn định và phát triển bền vững; Xây dựng và triển khai ký hợp đồng đối với Công ty Herbalife, Quỹ Paraspport trong giai đoạn 2017-2019.

Công tác thi đua, khen thưởng:

Từ năm 2014 đến 2018: Chủ tịch nước tặng thưởng 05 Huy chương Lao động hạng 2, 29 Huy chương Lao động hạng 3; Thủ tướng Chính phủ tặng 47 Bằng khen; Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tặng 223 Bằng khen cho HLV và VĐV thể thao NKT có thành tích xuất sắc.

LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN THỂ DỤC THỂ THAO

2. Phương hướng, nhiệm vụ công tác nhiệm kỳ 2019-2023

Phát huy các thành tích đã đạt được, trong nhiệm kỳ mới (2019-2023), Ban Chấp hành Hiệp hội Paralympic Việt Nam đề ra phương hướng: Tập trung cao cho việc mở rộng và phát triển phong trào tại trường học và các địa phương; chỉ đạo tập huấn đội tuyển, chuẩn bị tốt lực lượng cho các giải thi đấu quốc tế. Tăng cường quan hệ hợp tác với Nhật Bản, Hàn Quốc, Malaysia trong giao lưu, tập huấn, huy động nguồn xã hội hóa để tăng cường cơ sở vật chất hỗ trợ NKT dễ dàng tiếp cận việc tập luyện thể thao...

Nhiệm vụ trọng tâm:

1. Phối hợp với cơ quan quản lý Nhà nước, tổ chức chính trị xã hội, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội nghề nghiệp để triển khai thực hiện Chỉ thị 39-CT/TU ngày 01/11/2019 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng về công tác NKT. Tăng cường công tác thông tin – truyền thông trong cộng đồng xã hội về tác dụng, lợi ích của luyện tập TDDT; Tuyên truyền tạo sự ủng hộ của các cấp, các ngành và mỗi người đối với sự nghiệp nâng cao thể lực, sức khỏe, giúp NKT hòa nhập cộng đồng và tạo điều kiện cho họ có bản lĩnh vươn lên làm chủ trong cuộc sống.

2. Tiếp tục đôn đốc thực hiện tuyên truyền phổ biến hướng dẫn NKT tham gia tập luyện TDDT thường xuyên, thành lập các câu lạc bộ từng môn hoặc nhiều môn thể thao hoạt động ở các ngành và địa phương theo Thông tư số 18/2012/TT-BVHTTDL Tập trung cao cho việc mở rộng và phát triển phong trào tại trường học (CLB Thể thao NKT trong trường học) và các địa phương, chú trọng thu hút, phát triển phong trào ở các địa phương có truyền thống: Hà Nội, Tp. Hồ Chí Minh, Quảng trị, Đà Nẵng, Cần Thơ, Hải Phòng.

3. Tập trung cao chỉ đạo tập huấn đội tuyển, chuẩn bị tốt lực lượng cho ASEAN Para Games lần thứ XI năm 2021 tại Việt Nam, đặc biệt là Paralympic 2020 tại Nhật Bản.

4. Hàng năm tổ chức thành công giải thể thao NKT toàn quốc theo chu kỳ kế hoạch của Nhà nước giao.

5. Chuẩn bị lực lượng VĐV trẻ tham dự Giải vô địch trẻ Châu Á, các giải khu vực và thế giới ở các môn: Cử tạ, Điền kinh, Bơi, Cờ vua và các

môn khác như: Cầu lông, Judo, Bóng đá khiếm thị, Boccia.

6. Hàng năm tổ chức các Lớp tập huấn Trọng tài, HLV, bác sỹ phân loại thương tật và Lớp truyền thông theo yêu cầu của Ủy ban Paralympic Thế giới (IPC).

7. Làm tốt công tác chuẩn bị và tổ chức Đại hội ASEAN Para Games lần thứ XI năm 2021 do Việt Nam đăng cai tổ chức.

Nhiệm vụ cụ thể:

Về xây dựng phong trào:

Xây dựng kế hoạch truyền thông, thúc đẩy hơn nữa phong trào tập luyện TDDT thường xuyên cho NKT, thu hút thường xuyên trên 10.000 người tham gia tập luyện thường xuyên tại các câu lạc bộ cơ sở và trong trường học;

Vận động các tỉnh, thành phố tổ chức nhiều giải thi đấu tại cơ sở tạo điều kiện cho NKT hòa nhập bình đẳng trong cộng đồng;

Có giải pháp tháo gỡ, giúp các tỉnh, thành khôi phục và phát triển TDDT cho NKT. Triển khai tại 63 tỉnh, thành mở rộng, hình thành Câu lạc bộ TDDT cơ sở dành cho NKT, chú trọng phát triển phong trào TDDT cho các đối tượng khuyết tật ở trong trường học.

Tổ chức các giải, Đại hội thể thao khu vực, quốc gia và tham gia các giải quốc tế:

Hoàn thiện hệ thống thi đấu giải trẻ, giải vô địch hàng năm theo quy chuẩn tương ứng với các giải quốc tế;

Vận động, thu hút nhiều môn thể thao khác để có trong hệ thống giải quốc gia như: Judo, Bóng đá, Taekwondo, Bóng rổ và Bắn cung; Phấn đấu mỗi năm tổ chức giải toàn quốc thu hút từ 40 tỉnh, thành, ngành trở lên tham gia, với 1400 VĐV trở lên;

Tham gia các cuộc thi đấu lấy chuẩn quốc tế các môn thể thao, tập trung cao cho các môn: Điền kinh, Bơi, Cử tạ, Cờ vua, Cầu lông và Bóng bàn;

Triển khai Đề án tổng thể công tác chuẩn bị và tổ chức Đại hội Thể thao NKT Đông Nam Á lần thứ 11 do Việt Nam tổ chức năm 2021.

Công tác đào tạo, tập huấn:

Nâng cao hiệu quả công tác đào tạo, bồi dưỡng lực lượng trọng tài, HLV, bác sỹ khám phân loại thương tật, mỗi năm tổ chức 02 lớp; Chú trọng đào tạo, tập huấn lực lượng VĐV trẻ

môn Điền kinh, Bơi và Cử tạ; Tập huấn thường xuyên Đội tuyển từ nguồn ngân sách địa phương và Trung ương, thành lập Đội tuyển tham gia Paralympic 2020;

Công tác tổ chức Hội:

Hoàn thiện cơ chế, chức năng, nhiệm vụ của các Ban chuyên môn, nâng cao hiệu quả công tác của các ban trên cơ sở Nghị quyết của Ban Chấp hành và Kế hoạch công tác năm đã được phê duyệt; Tiếp tục xúc tiến thành lập tổ chức thành viên khi có đủ điều kiện; Chuẩn bị đầy đủ các điều kiện để đề nghị Bộ Nội vụ, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho phép đổi tên thành Ủy ban Paralympic Việt Nam cho phù hợp với tổ chức Đông Nam Á, Châu Á và thế giới.

Quan hệ quốc tế:

Mở rộng quan hệ hợp tác với Nhật Bản, Hàn Quốc, Malaysia trong giao lưu, tập huấn; Tăng cường quan hệ với các nước Đông Nam Á trên các lĩnh vực đào tạo, trao đổi khoa học kỹ thuật; phát triển các môn thể thao Bóng đá khiếm thị, Bắn cung, Judo, Teakwondo, Bóng rổ xe lăn, Bóng lăn người khiếm thị;

Giữ vững mối quan hệ với Ủy ban Paralympic Thế giới (IPC), Ủy ban Paralympic Châu Á (APC) và Liên đoàn Thể thao NKT Đông Nam Á (APSF).

Tăng cường cơ sở vật chất:

Phối hợp với cơ quan quản lý nhà nước về chuyên môn để hướng dẫn các tỉnh, thành đầu tư cơ sở vật chất tập luyện, nhất là các khu tập luyện tập trung thuộc các trung tâm đào tạo, huấn luyện và thi đấu thể thao;

Đề nghị Tổng cục TDTT, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đầu tư thiết bị tập luyện hiện đại của môn Cử tạ tại các trung tâm Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và Đà Nẵng.

Vận động tài trợ, đẩy mạnh hoạt động xã hội hóa TDTT:

Tiếp tục giữ và phát triển mối quan hệ đồng hành với các doanh nghiệp và các tổ chức xã hội, tổ chức xã hội nghề nghiệp; Tìm đối tác doanh nghiệp đỡ đầu chính cho hoạt động tổ chức thi đấu và tham gia các giải quốc tế; Vận động các tỉnh, thành, ngành, doanh nghiệp cùng có trách nhiệm trong công tác thu hút NKT tham gia tập luyện TDTT; đào tạo, tập huấn VĐV đội dự tuyển và tuyển trẻ.

Để thực hiện được nhiệm vụ trọng tâm cũng như các nhiệm vụ cụ thể đặt ra, Ban Chấp hành Hiệp hội Paralympic đề ra 7 giải pháp gồm:

1. Tăng cường công tác thông tin – truyền thông trong cộng đồng xã hội về tác dụng, lợi ích của luyện tập TDTT và trách nhiệm của các tỉnh, thành phố, các ngành Trung ương đối với sự nghiệp nâng cao thể lực, sức khỏe, giúp NKT hòa nhập cộng đồng và tạo điều kiện cho họ có bản lĩnh vươn lên trong cuộc sống. Tổ chức hội nghị, diễn đàn về Thể thao NKT Việt Nam trong nước và tổ chức phi Chính phủ.

2. Có kế hoạch làm việc với một số địa phương, như: Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, Quảng trị, Đà Nẵng, Quảng Nam, Cần Thơ về định hướng phát triển phong trào TDTT NKT giai đoạn 2019-2024 và những năm tiếp theo.

3. Phối hợp với cơ quan quản lý Nhà nước xây dựng văn bản hướng dẫn NKT tham gia tập luyện TDTT thường xuyên, thành lập các câu lạc bộ từng môn hoặc nhiều môn thể thao hoạt động ở các ngành và địa phương, nhất là thể thao trong trường học.

4. Đổi mới lề lối làm việc của các Ban chức năng trong việc xây dựng kế hoạch, tổ chức hoạt động trong năm, định kỳ sơ kết đánh giá hiệu quả công việc.

5. Xây dựng tập thể đoàn kết, nhất trí cao. Nghiêm túc thực hiện nội quy, quy chế làm việc của Hiệp hội. Động viên các thành viên năng động, sáng tạo, đổi mới phương pháp làm việc. Tích cực phòng và chống tham nhũng, lãng phí trong việc tổ chức các hoạt động.

6. Đào tạo, bồi dưỡng cũng như quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ tiếp theo, sắp xếp vị trí việc làm nhằm phát huy tối đa năng lực làm việc của cán bộ, nhân viên giúp việc các Ban, Văn phòng và Ban Chấp hành. Kêu gọi doanh nghiệp cùng đồng hành để tạo điều kiện vật chất và mở rộng cơ sở, trang thiết bị tập luyện cho NKT.

7. Thường xuyên tuyên truyền, nâng cao công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho VĐV, HLV và trọng tài thể thao NKT.